

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

**BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM  
CỦA ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ**

**Kính gửi: Chi uỷ Trường mầm non Quang Trung  
Đảng uỷ Xã Quang Trung**

Tôi là: Đỗ Thị Dung, sinh ngày 20 tháng 06 năm 1988

Quê quán: Thôn Thượng, Xã Quang Hưng, Huyện An Lão, Hải Phòng

Nơi ở hiện nay: Thôn Câu Đông, Xã Quang Trung, Huyện An Lão, Hải phòng

Được kết nạp vào Đảng ngày 04 tháng 12 năm 2023

tại Chi bộ Trường mầm non, hiện đang công tác và sinh hoạt tại Chi bộ: Trường  
mầm non.

**Ưu điểm:**

- Về phẩm chất chính trị:

+ Luôn trung thành với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Chấp hành nghiêm đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

+ Có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân, phụ huynh học sinh thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

- Về đạo đức, lối sống:

+ Có ý thức thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác trong đơn vị. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm theo quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Bộ Chính trị.

+ Có lối sống thẳng thắn, cần, kiệm, liêm, chính, hòa nhã với đồng nghiệp, tôn trọng và luôn lắng nghe lời góp ý của phụ huynh học sinh và quần chúng nhân dân nơi cư trú cũng như của đồng nghiệp, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, không bè phái, cục bộ.

- Về năng lực công tác; thực hiện nhiệm vụ đảng viên:

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Chấp hành tốt sự phân công của đơn vị với tinh thần trách nhiệm cao. Thực hiện tốt nhiệm vụ của nhân viên nuôi dưỡng với trách nhiệm là bếp trưởng chịu trách nhiệm trước HP nuôi dưỡng và BGH những việc được phân công. Luôn

thực hiện theo quy trình bếp một chiều, nghiêm túc theo hiện theo phương châm : Bếp 5 tốt. Đảm bảo vệ sinh ATTP, an toàn trong lao động.

+ Kết hợp nhịp nhàng với Nhà trường, Công đoàn.. làm tốt các phong trào của nhà trường cũng như của địa phương, ngành đề ra.

+ Thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Chi bộ.

+ Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nơi cư trú.

### **Khuyết điểm**

- Công tác phê và tự phê chưa cao, chưa mạnh dạn trong việc tham gia góp ý triệt để với đồng nghiệp.

### **Biện pháp khắc phục khuyết điểm:**

- Mạnh dạn, tự tin góp ý thẳng thắn cho đồng nghiệp để cùng phát triển tốt hơn

Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện để trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị chi bộ xét, báo cáo cấp uỷ cấp trên quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là đảng viên tốt của Đảng.

*Quang Trung, ngày ... tháng ... năm 20...*

**NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM**

*(ký, ghi rõ họ và tên)*



**Đỗ Thị Dung**